



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์

ตามประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (สอบข้อเขียนครั้งที่๑) โดยกำหนดสอบ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ และถือปฏิบัติตามมาตรการ การควบคุมโรคติดเชื้อฯ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังนี้

๑. ให้ผู้เข้าสอบตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองสถานที่สอบ  
๒. ให้ผู้เข้าสอบล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าสอบ และหลังสอบ  
๓. ให้ผู้เข้าสอบลงทะเบียนผู้เข้าสอบ (โดยให้เฉพาะผู้เข้าสอบเข้ามาในบริเวณสอบเท่านั้น ไม่อนุญาต ให้ญาติหรือผู้ติดตาม เข้าบริเวณสอบ)

๔. กำหนดให้ผู้เข้าสอบ สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการสอบ

๕. กำหนดให้ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด แสดงผลการตรวจหาเชื้อ (RT-PCR) จากจังหวัดต้นทางภายใน ๗๒ ชั่วโมง หรือแสดงผลการได้รับวัคซีนชนิด AstraZeneca จำนวน ๑ เข็ม มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน หรือ วัคซีนชนิดอื่นครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด โดยพิจารณาหลักฐานการฉีดจาก แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือ เอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งบุคคลนั้น มีหลักฐานแสดงเครื่องหมายการได้รับการฉีดวัคซีน (สติ๊กเกอร์ BURIRAM HEALTHY VACCINE) ที่ติดอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน หากไม่มีเอกสารแสดงผลฯ ดังกล่าวให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ ทุกคน กักตัว ๑๔ วัน ณ พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระดับจังหวัด/อำเภอ (Local Quarantine) ให้ห้องที่ที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด โดยห้ามออกนอกพื้นที่กักกันตัวและหากมี อาการป่วยต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทราบภายใน ๓ ชั่วโมง นับแต่มีอาการป่วย เพื่อเข้ารับ การตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการด้วยวิธี RT-PCR หรือตามดุลพินิจของแพทย์

ทั้งนี้ ให้ผู้เข้าสอบถือปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายดำรง ปลั่งกลาง)

เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์